



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  
เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส ตามนโยบาย (นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2552 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2554 เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ได้ศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ประจำปี 2564

ซึ่งครอบคลุมด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน และด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน และเชื่อมั่นว่าความประพฤติของข้าราชการและบุคลากรทุกคนในสังกัด จะต้องตอบสนองต่อความต้องการของสังคมเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน และคาดหวังว่าข้าราชการทุกคนจะประพฤติตนอย่างสมเกียรติ ในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน เพื่อใช้เปรียบเทียบกับ การปฏิบัติ และการพิจารณาปรับปรุงพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสม

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในฐานะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกท่าน ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใส ในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมทั้งจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐ และมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จะยึดมั่นในการเป็นส่วนราชการที่มีความโปร่งใสและพร้อมตรวจสอบได้ ให้สมกับวิสัยทัศน์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ที่ว่า “ภายในปี 2565 มุ่งพัฒนาให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพพร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงต่อเพื่อนข้าราชการทุกคนว่า ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าที่ด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรงและด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน และรวมใจทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

ในนามผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตรวจสอบได้ พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง มีเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบและจะยึดมั่นทำให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นส่วนราชการสีขาวอย่างยั่งยืน โดยจะดำเนินการดังนี้

1. ปฏิบัติงานทุกชั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่กำหนด
2. ปลุกฝังและสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลุกฝังจิตสำนึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้บุคลากรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการและประเทศชาติเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตที่ก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะกระทำการทุจริตคอร์รัปชัน
4. ปลุกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ตระหนักถึงผลร้าย และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
5. ขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ดังนี้
  - 5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
  - 5.2 ทุกหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด ประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับสำนักส่วนกลาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  - 5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่ผู้บริหาร การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อสร้าง ความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่รณรงค์ให้แก่เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเข้ามา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.6 ร่วมกันจัดทำดัชนีชี้วัดคุณธรรมและความโปร่งใส สำหรับหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน- เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง และดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)

5.7 ร่วมกันจัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน การดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต

5.8 ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ความร่วมมือดังกล่าว

5.9 ร่วมกันดำเนินการอื่นใดในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกรูปแบบอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2564



(นายสมชาย รongเหลือ)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง



The declaration of The Secondary Educational Service  
Area Office Phangnga Phuket Ranong

Topic : The honest intention in administrating The Secondary  
Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong

---

The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong considers an important role of administrating affairs with moral and transparency according to the governmental policies (Mr.Prayut Chan-O-Cha) on 12<sup>th</sup> November 1994, supporting equality and justice by promoting the prevention of corruption and improper behaviors in the governmental sections. According to the Ethics Act of governmental officials in 2009 the tasks laid out in the manual of the Office of the Basic Education Commission declared that the ethics of governmental officials recorded on 22<sup>nd</sup> June 2011, emphasizing the transparency and assessable policies and integrity of all documents: ITA of Office of the National Anti-Corruption Commission and Public sector fraud Prevention and Protection Committee Office.

The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong has studied and made a manual plan for the prevention and elimination of fraud by following its' own policies. This manual plan covers the following: transparency in accountability, fraud-free security in operations, the morals and culture in the organization, the moral aspects of work in the organization and the moral aspects of work in the departments. It is expected that the governmental officials and all their staff's behavior will show a good response to what society expects of them and that they will be trusted by the people. It is expected that all governmental officials will behave in an honorable fashion and also that they will perform their duties according to their responsibilities to improve their working environment.

I would like to present my intention as the administrator of The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong, that we are ready and willing to support all government officials and staff to perform their duties with the integrity and transparency to achieve efficiency and effectiveness throughout. We should maintain the states' interests and give fairness to the people equally. I would like to make a confirmation that The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong will be committed to being a transparent and ready-to-check government section to fulfill our vision that "By 2022, the Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong aims to develop students to be good citizens, talented and efficient learners. Getting them ready for 21st century way of life based on the philosophy of sufficiency economy."

I would like to declare to all my official colleagues that I will perform my duty in administering government Anti-Corruption with realization and alertness. I will be honest and conscious of others, knowing what is wrong, what should be done and what I should refrain from in order to be devoid of damage. I will uphold the benefits based on the principles of good governance in the administration and stand against all forms of corruption. I will carry out my tasks in regards for the prosperity of Thais and I will do well for our father.

On behalf of The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong, I would like to express to all executive levels personnel that I declare "My intentions to perform my duty and manage the unit honestly, with the principles of good governance". To our society that "The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong has intended to eliminate Anti-Corruption in all forms and adhere to The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong, we can help achieve this by following these steps:

1. Performing abide by the law, rule, and regulation strictly along with encouraging personnel to perform follow the laws, rules, and regulations.
2. Cultivating and rising anti-corruption value. Distinguish between your own benefit and the benefit of others for cultivating awareness of moral and prevent corruption in the sector including

equipoise inside effectively that cause personal in Secondary Educational Service area office Phangnga Phuket Ranong and aware of negative effect, the danger of anti-corruption to the government, nation are the cause of anti-corruption culture.

3. Disclaim the kind of anti-corruption behavior is the cause of Social Sanction punishment that leads personnel in Secondary Educational Service Area office Phangnga Phuket Ranong ashamed and scared of commitment corruption.

4. Cultivating awareness for a student in school affiliation of secondary educational service area office Phangnga Phuket Ranong aware of negative effect and resist corruption.

5. Driving the model of processing and cooperative activities in preventing the entire process of corruption as follows:

5.1 Collaborating and co-operating in processing National Anti-corruption strategy Phase 3 (2017-2021)

5.2 Every sectors and subordinate have to cooperate to prevent the entire process of corruption in the Office of the Basic Education Commission and The Secondary Educational Service

5.3 Cooperating by studying, researching and compiling the knowledge of preventing the entire process of corruption.

5.4 Providing an exhibition about National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021) especially about strengthening moral and ethical standards to school directors, government teachers, and education personnel at every level in The Secondary Educational Service Area Office 14 whose duties are involved with education management; provided that the society has knowledge, understanding, and cooperation to be Anti-Corruption Network.

5.5 Providing activities for monitoring and assessing corruption to academic administrators, school directors, and education personnel in every education level that is involved with education management in order to promote understanding and cooperation in distributing and campaigning to youth, parents, and citizens; moreover, everyone can participate in Anti-Corruption activities and be part of the Anti-Corruption Network.

5.6 Providing Integrity & Transparency Indicators for government sectors in The Secondary Educational Service Area Office

Phangnga Phuket Ranong; and following the plan based on specified National Anti-Corruption Strategy Phase 3 (2017-2021).

5.7 Promoting an Anti-Corruption Network by creating accessibility through communication channels, broadcasting information, and advertising.

5.8 Exchanging advice, offering guidance, altogether following up and assessing the result within the network.

5.9 Together taking any other action in preventing and suppressing the entire process of corruption.

For your information and guidance.

Announcement as of March B.E. 2020



(Mister Somchai Ronglua)  
Director of The Secondary Educational Service Area Office  
Phangnga Phuket Ranong



## 关于泰国攀牙、普吉、拉廊教育局的文件通知 提倡在工作中保持清正廉洁的作风

依照 2014 年 9 月 12 日巴育总理所提出的政府行政工作规范细则，以及出台的政府反腐倡廉政策，泰国攀牙、普吉、拉廊教育局非常重视在工作过程中贯彻以德办公、公正透明的原则，这些工作原则的建立基于 2009 年泰国政府公务员道德准则，泰国基础教育委员会行政机关的工作要求，以及 2011 年 6 月 22 日泰国教育部基础教育委员会根据泰国反贪污受贿局和政府反贪污督导机构所出台的廉洁审查要求，制定了一系列的加强各类机关保持公正透明作风的政策。

泰国攀牙、普吉、拉廊教育局根据各类政府文件的指示要求，制定了相关的反腐倡廉的计划和安排，在 2019 年这一年里，泰国攀牙、普吉、拉廊教育局将从以下方面着重入手整治：1.工作中保持公正透明的原则；2.工作中坚持个人责任制；3.工作中坚决抵制贪污腐败；4.行政机关内部的文化建设；5.行政机关内部的道德建设；6.工作中保持各类机关的沟通协调。我教育局相信通过这一系列的建设和，相关的政府工作人员的行为标准会得到规范，以便更好的回应社会各阶层的需求，从而成为被人民认可和接受的服务人员，而且本教育局坚信每一位政府工作人员在行政过程中都能够根据自身情况严格要求自己，使自己的行为规范得体，并得到进一步提高自身的行政职业能力。



我本人坚决提倡在泰国攀牙、普吉、拉廊教育局的工作中保持清正廉洁的作风，各级各类的行政工作人员要在工作中贯彻以德办公、公正透明的原则，以便在工作中提高效率，取得更好的工作效果。与此同

时，本着从政府工作成果的层面，坚持以德服人，对每一位公民保持公平公正。

我本人坚信泰国攀牙、普吉、拉廊教育局会一如既往地打造一个公正廉洁的政府服务机构，保证每一个学生都能享有高质量的教育，并符合带有泰国特色的国际教育标准。

我本人向各位行政人员保证公正廉洁，并在机关内部的反腐倡廉工作中认真负责，尽到自己应有的责任与义务。通过自身的智慧和能力把这项政策贯彻好，在具体的工作当中，保持公正，并时刻保持头脑清醒，知对知错，明白哪些该做或不该做，坚持政府工作道德准则和反贪污的原则，尽量避免工作的中失误，争取更大的政府工作效果，以便让更多的人民得到服务的便利，共同为我们的王室贡献我们的力量。

请允许我代表泰国攀牙、普吉、拉廊教育局的各级各类工作人员，向公众保证会在行政工作中保持诚实守信、清正廉洁、公正透明的作风，并向社会展示良好的工作形象，本局主张坚决反对各种形式的贪污受贿，尽心尽意地使本教育局成为一个清廉的政府机关，并从以下方面入手：

- 1.在行政工作中，严格按照相关的各类法律法规、要求准则执行，并让每个行政人员都依法办事。

- 2.培养并宣传反腐倡廉的意识，做到公私分明，并规范自身的道德准则和反贪污的自觉意识，警醒各类人员的防范各种不良行为，

让泰国攀牙、普吉、拉廊教育局的人员认识到泰国政府行政机关贪污腐败的危害。从而建立反腐倡廉的良好社会风气。

3.坚决抵制各种贪污腐败的行为，对各种带有严重社会影响的违法腐败行为采取抵制的态度，从而抑制本机构内部人员违法行为的发生。

4.培养教育区内部各类教育教学机构的反腐倡廉的意识，认识到违法行为的危害性。

5.积极全力地推进各种反腐倡廉的活动和措施，具体细节如下：

5.1 积极参与并努力实现泰国 2018-2021 年度反腐倡廉政策的战略目标（第三阶段），推进各项工作顺利进行。

5.2 各级各类行政机关中联合泰国基础教育委员会以及各地教育局机构进行反腐倡廉的工作。

5.3 开展反腐倡廉的研究，收集相关的反腐倡廉的相关知识信息。

5.4 宣传 2019-2021 年度国家战略发展中关于反腐倡廉的相关细则，特别是对泰国攀牙、普吉、拉廊教育局中各级各类学校领导、教师工作人员当中进行道德宣讲。从而形成共同的反腐意识，并积极投入到全国的反腐倡廉战略当中。

5.5 向各级各类学校的领导、教师工作人员进行反腐的防范意识教育，以便让各社会青少年、学生家长以及各社会民众共同抵制贪污腐败，并与全国一起反贪污反受贿。

5.6 制定泰国攀牙、普吉、拉廊教育局区内部的道德规范、公正透明的行为准则，以积极响应 2019-2021 年度国家战略发展中关于反腐倡廉的要求。

5.7 通过各类通讯媒介，向所属辖区内部宣传反腐倡廉的社会意识。

5.8 对上述各类措施的实施过程中，互相督促、相互协助、共同推进各项事务。

5.9 全心全力地开展实施开展各种反腐倡廉的活动。

特此通知

2021年3月15日



(宋差.隆乐)

泰国攀牙、普吉、拉廊教育局局长